

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา รวบรวมจัดอันดับความสำคัญของข้อมูลในการวิเคราะห์แปลผลตามลำดับความสำคัญของปัญหา สรุปได้ว่า

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมีประสบการณ์ 1 ปี

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า

2.1 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ด้านการตัดสินใจ พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเสนอสภาพปัญหาของชุมชน ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วม โดยการนำเสนอปัญหาต่อที่ประชุมประชาคมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข โภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วม โดยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นนำเข้าไปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วม โดยการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการปฏิบัติโครงการ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการต่าง ๆ ที่จัดสรรขึ้นอย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในการกำหนดระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่คำ เสนอข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่คำและกำหนดระเบียบข้อบังคับ

2.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่คำ อำเภอแก่คำ จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พบว่า การให้ความร่วมมือในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้นทุกครั้ง นำเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล และประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชน การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับหลักการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาและจัดเข้าสู่แผนพัฒนาตำบลต่อไป การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้นำด้านความคิดและลงมือปฏิบัติงานสอดคล้องดูแลและหาจุดค้อยของชุมชนเพื่อนำมาทำการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งสมาชิกสภา อบต. เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนในชุมชนทราบทุกครั้ง

2.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่คำ อำเภอแก่คำ จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า การได้รับความสะดวกสบายจากการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ซึ่งสมาชิกสภา อบต. ได้รับการสะดวกสบายจากการสัญจรไปมาจากถนน คสล. ทุกสายได้รับความสะดวกสบายจากการที่น้ำไหลไฟสว่างเป็นอย่างดี ถึงแม้บางจุดอาจยังไม่ทั่วถึง การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพของเด็ก สตรี เยาวชน คนพิการ ซึ่งสมาชิกสภา อบต. นำโครงการดังกล่าวมาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี เยาวชน คนพิการ ของชุมชนตนเองได้มีอาชีพ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยซึ่งทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้นทำให้คนในชุมชนลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน การมีส่วนร่วมในการได้รับความปลอดภัยจากการดำเนินงานด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ซึ่งภายในชุมชนเกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมในการได้รับประสบการณ์ ความรู้ จากการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมาใช้ในการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชนของตนเองต่อไป

2.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม ด้านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา พบว่า การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำโครงการที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนาประจำปีและนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพิจารณาโครงการต่าง ๆ ก่อนที่จะนำไปจัดทำแผนพัฒนาและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ โดยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ว่าโครงการที่บรรจุไปนั้น จัดลำดับความจำเป็นความสำคัญก่อนหลังหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนี้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน การมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการพิจารณากำหนดการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ และมีบทบาทในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระหว่างการดำเนินโครงการ ต่าง ๆ มีการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบตามขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการเสนอเรียกร้องเกี่ยวกับความบกพร่องในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการ ซึ่งสมาชิกสภา อบต. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความบกพร่องในการดำเนินงานและ เสนอข้อเรียกร้อง

2.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า การมีส่วนร่วมให้การเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนร่วมโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบของแผนพัฒนาตำบล การมีส่วนร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีส่วนพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดตกบกพร่อง การมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภา อบต. มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเป็นไปตามการแถลงนโยบายก่อนการเข้ารับตำแหน่งหรือไม่

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกคำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม

3.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกคำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม

3.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ปัญหาจะเกิดขึ้นในองค์ท้องถิ่นมีอยู่ว่าสมาชิกทุกคน แต่ละหมู่บ้าน ได้จัดเลือกเป็นตัวแทนอย่างคี่ ต่างคนก็อาสาเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงแทนพี่น้องราษฎรของทุกหมู่บ้านเมื่อลงทำงาน (ประชุมสภา) ก็จะมีปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านต่อสภากันอย่างเต็มความสามารถ บ้างก็เกิดการขัดแย้งกันในหมู่สมาชิกกันเอง ถ้าไม่มีคุณธรรมในตัวเองแล้วยากที่จะลงเอยกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเสนอปัญหาให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ไม่ได้รับการแก้ไขทันเหตุการณ์ ความต้องการของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารทำงานตามนโยบายของตนเอง ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบล คือประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อองค์กร คือ แต่ละหมู่บ้านได้เลือกตัวแทนของตนเองเข้ามาแล้วเขาจะไปทำอะไรข้าง ไม่ใช่หน้าที่ของตนและสมาชิกที่พี่น้องเลือกเข้ามายังขาดความรู้ความสามารถความเข้าใจในบทบาทของตนเองปัญหาจะเกิดขึ้นในองค์ท้องถิ่นเพราะต่างคนก็เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ต้องการงบประมาณไปพัฒนาหมู่บ้านของตัวเอง

3.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พบว่า ในการดำเนินงานโครงการต่างๆจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเข้าร่วมรับรู้รับทราบยังน้อยเกินไป จึงเกิดปัญหาตามมา การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่ค่อยจะประสานงานกันเท่าที่ควร ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสภาตำบลบางคนขาดความเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเอง ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย สมาชิกบางส่วนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

3.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า งบประมาณที่จัดสรรในการมีส่วนร่วมต่ำซ้ำ

3.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา พบว่า สมาชิกสภาตำบลจะต้องมีส่วนร่วมในโครงการตรวจสอบ ควบคุม การทำงานของคณะผู้บริหารด้วยความโปร่งใส ไม่มีอคติ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานขององค์กรและคณะผู้บริหารต้องมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน การตรวจสอบการควบคุม การมีส่วนร่วม ทางพนักงาน อบต. ข้าราชการประจำให้ความร่วมมือกับสมาชิกสภาในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เท่าที่ควรในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในบางครั้งก็ไม่มาตอบกระทู้ของสมาชิกในการทำงาน บางครั้งก็เดินทางไปราชการในระหว่างที่มีสมัยประชุม หรือไม่เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ในการเปิดประชุมสามัญ

3.1.5 ด้านการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า สมาชิกสภาตำบลบางคนขาดความเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเอง

3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่คำ อำเภอแก่คำ จังหวัดมหาสารคาม

3.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นมองปัญหาหรืองานทำตามที่ฝ่ายสมาชิกเสนอ โครงการหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหา เป็นหลัก อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบโครงการที่เสนอไปตามลำดับก่อนหลังและพิจารณาโครงการที่สำคัญก่อนหลัง

3.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญกับสมาชิกแต่ละหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมในการทำงานให้มาก เพราะบุคคลเหล่านั้นมาจากประชาชน โดยตรง อยากให้สมาชิกสภาตำบลได้ตระหนักในหน้าที่ตนเองว่ามีหน้าที่อะไร ถ้าทำตามระเบียบหรือทำตามแบบแปลน สำหรับการดำเนินงาน คงจะไม่มีปัญหาอะไร และอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละโครงการได้มาชี้แจงก่อน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปและในการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ก็ตามที่ร่วมกันดำเนินงาน ข้อเสนอแนะว่าทุกฝ่ายจะต้องถือหลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์ เคารพมติของสภาแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ควรให้ความสำคัญกับฝ่ายสถาบัน เพราะเป็นผู้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ต้องผ่านการกลั่นกรองจากสภา และอยากให้การจัดสรรงบประมาณบางอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอนก่อนหลัง เพื่อลดความล่าช้า

3.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา พบว่า ก่อนทำการตรวจสอบควบคุมงานด้านต่าง ๆ ไม่ให้เกิดปัญหาให้มีการประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มก่อนเพื่อเตรียมพร้อมให้หลักการเช่น ตรวจสอบเอกสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วความถูกต้อง ความคงทนก็จะลงมือถึงผู้บริหารหรือผู้ใช้บริการ และเสนอว่านายก อบต.หรือฝ่ายบริหารต้องเข้าร่วมประชุมสภา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าประชุมร่วมทุกครั้งที่มีสมัยประชุม ร่วมกับสมาชิก อบต. เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันความต้องการประชาชน

3.2.5 ด้านการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า สมาชิกสภาตำบลได้ตระหนักในหน้าที่ตนเองว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกด้า อำเภอกะถัง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกด้า อำเภอกะถัง จังหวัดมหาสารคาม

ผลการศึกษา พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมถึงเข้าร่วมประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จะเห็นได้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความ

สนใจเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรม โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยังคงมีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ด้านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา จากการศึกษา พบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ มีความสนใจในการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อติดตามการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งผลการสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช แสงวรุ ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของตำบล รวบรวมและจัดกลุ่มปัญหาและความต้องการของตำบล ศึกษานโยบายของจังหวัดและอำเภอ กำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล กลั่นกรองปัญหาและความต้องการ จำลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ กำหนดแนวทางพัฒนาตำบล และกำหนดกิจกรรมตามโครงการ/งาน ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

2. ผลการศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ตำบล อำเภอแควน้อย จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย คือ

2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า ในการเสนอปัญหา ความต้องการที่ทางชุมชนเสนอนั้นควรมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนจากความจำเป็นเดี๋ยวนั้น

2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่าก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการต่างๆ ควรมีการประชุมชี้แจงโครงการเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ

2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อความต้องการ

2.4 ด้านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า ก่อนทำการตรวจสอบควบคุมงานด้านต่าง ๆ

ไม่ให้เกิดปัญหาให้มีการประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มก่อนเพื่อเตรียมพร้อมให้หลักการเช่น ตรวจสอบเอกสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วความถูกต้อง ความคงทนก็จะลงมือถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ

2.5 ด้านการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรตระหนักถึงหน้าที่ และทำความเข้าใจในบทบาทของการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองยศ ปรีดี ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีส่วนร่วม โดยที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งบประมาณลักษณะดำเนินการ คือมีการประชุมชี้แจงและวางแผน จัดสรรงบประมาณ โดยใช้สมาชิกแสดงความคิดเห็นใช้มติที่ประชุม โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่คำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดทำโครงการตามที่ชุมชนเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนจากความจำเป็นเดี๋ยวนั้น

1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการต่างๆ ควรมีการประชุมชี้แจงโครงการเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ

1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อความต้องการ

1.4 ด้านมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนทำการตรวจสอบควบคุมงานด้านต่าง ๆ ไม่ให้เกิดปัญหาให้มีการ

ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มก่อนเพื่อเตรียมพร้อมให้หลักการเช่น ตรวจสอบเอกสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วความถูกต้อง ความคงทนก็จะลงมือถึง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ

1.5 ด้านการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้าใจถึงบทบาทการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษานี้ศึกษาลักษณะเฉพาะการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่า แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่า อำเภอเก่า จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีประเด็นที่ควรมีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ในการศึกษาได้ใช้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะเปลี่ยนกลุ่มประชากรโดยใช้ประชาชนเป็นกลุ่มในการศึกษา